

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5
và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH

1. Một số hoạt động chỉ đạo, điều hành quan trọng của lãnh đạo UBND tỉnh

Trong tháng 5/2017, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các công tác trọng tâm: Khắc phục hậu quả lũ lụt, chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2016 – 2017, triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân trong chăn nuôi heo, chỉ đạo khắc phục tình trạng tàu vỏ thép của ngư dân mới đóng nhưng bị hư hỏng, không thể ra khơi; chỉ đạo sản xuất kinh doanh; triển khai Dự án Bệnh viện Bay ORBIS tại Bình Định; công tác bảo đảm an sinh xã hội; chỉ đạo các thủ tục triển khai các dự án ODA (dự án môi trường bền vững thành phố Quy Nhơn, các dự án tái thiết sau thiên tai...); triển khai thực hiện các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX...

- Tiếp và làm việc với các Đoàn công tác Trung ương về làm việc tại tỉnh; họp Ban Cán sự Đảng và UBND tỉnh để thông qua một số nội dung về kinh tế - xã hội quan trọng để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy;

- Dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2017; Hội nghị trực tuyến Sơ kết một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Dự Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động tỉnh Bình Định lần thứ I, năm 2017; Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khánh thành tượng đài Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành; Dự Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày mất Nhà yêu nước Mai Xuân Thưởng (1887 – 2017); Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Khu công nghiệp, Khu kinh tế năm 2017; họp giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo tồn đọng và một số cuộc họp quan trọng khác.

- Đi kiểm tra tiến độ thi công một số công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

2. Ban hành các văn bản quan trọng:

- Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017;

- Quyết định ban hành đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về cây cối, hoa màu khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh;

- Ban hành Quy định giải thưởng Đào Tấn – Xuân Diệu dành cho Văn học, nghệ thuật tỉnh Bình Định.

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5

1. Về sản xuất nông, lâm ngư nghiệp, quản lý tài nguyên, môi trường:

Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm vụ Đông Xuân 2016-2017 ước tính đạt 78.215 ha, giảm 869 ha so với vụ Đông Xuân năm trước. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa ước đạt 47.292 ha, giảm 1.240 ha so với cùng kỳ; năng suất lúa vụ Đông - Xuân ước đạt 67,6 tạ/ha.

Đến nay, toàn tỉnh đã gieo sạ được 37.931/42.908 ha lúa vụ Hè Thu, đạt 89% kế hoạch và bằng 94% so với cùng kỳ. Tiến độ gieo trồng một số cây trồng khác vụ Hè Thu như sau: Cây ngô đạt 2.018 ha, giảm 21%; rau các loại đạt 4.396 ha, tăng 32%; đậu các loại đạt 557ha, tăng 5%; cây lạc đạt 1.274 ha, giảm 8%. Việc kiểm tra, rà soát nguồn nước, khả năng tưới, khoanh vùng, tập trung chuyển đổi những diện tích sản xuất lúa bị thiếu nước sang sản xuất cây trồng cận phù hợp được quan tâm.

Tính đến ngày 25/5/2017, dung tích toàn bộ các hồ chứa nước do tỉnh quản lý đạt 303,9 triệu m³, đạt 66,4% so với dung tích thiết kế, tăng 13,9% so với cùng kỳ. Các hồ chứa nước do địa phương quản lý đang tích trữ 85,7 triệu m³, đạt 71,1% so với dung tích thiết kế, tăng 73,4% so với cùng kỳ.

Về chăn nuôi: Đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; theo kết quả điều tra chăn nuôi tại thời điểm 01/4/2017:

Tổng đàn trâu của tỉnh có 20.933 con, giảm 3,6% so với cùng kỳ. Tổng đàn bò đạt 296.786 con, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Thời gian qua, giá bò hơi ổn định và có xu hướng tăng, sản phẩm tiêu thụ dễ dàng, chăn nuôi bò mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, tạo công ăn việc làm và thu nhập đáng kể nên người chăn nuôi đã mạnh dạn đầu tư góp phần phát triển tổng đàn.

Tổng đàn lợn (không tính lợn sữa) có 727.321 con, giảm 9,7% so với cùng kỳ. Ngành chăn nuôi lợn tại địa phương trong những năm qua đã và đang phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nông dân mở rộng đầu tư quy mô lớn nhưng do tình trạng cung vượt cầu nên giá lợn hiện nay đang ở mức thấp đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm thịt lợn nhằm giải quyết khó khăn cho người chăn nuôi. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã triển khai 85 điểm bán thịt đang hoạt động; trong đó, số con bình quân mỗi ngày bán ra là 142 con và tổng số heo được bán ra tính đến ngày 23/5/2017 là 1.025 con, với tổng lượng 102.500 kg thịt. Các điểm bán thịt có xu hướng tăng tại một số địa phương. Quá trình triển khai các điểm bán thịt heo hỗ trợ người chăn nuôi đã mang lại hiệu quả thiết thực, giải quyết được lượng heo tồn đọng trong dân, người tiêu dùng mua được thịt heo giá rẻ, giá heo hơi tăng lên. Tuy nhiên, cùng với tình hình chung của cả nước, hiện nay giá heo hơi tại tỉnh vẫn còn thấp hơn giá thành, người chăn nuôi vẫn còn thua lỗ; lượng heo hơi đến tuổi xuất chuồng còn nhiều, số lượng bán ra rất chậm.

Trong những tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh không xảy ra dịch cúm gia cầm. Tuy thời tiết nắng nóng nhưng việc phát triển đàn gia cầm của tỉnh cũng đạt được kết quả tích cực. Tổng đàn gia cầm hiện có hơn 6.937,4 con, giảm 1,7% so với cùng kỳ.

Về lâm nghiệp: Công tác chuẩn bị cây giống, rà soát quỹ đất và thiết kế trồng rừng niên vụ 2017 đang được triển khai. Đến nay, diện tích rừng trồng đợt I được chăm sóc là 13.806,9 ha đạt 95,9% so với kế hoạch.

Tiếp tục thực hiện công tác bảo vệ rừng. Hầu hết các diện tích khoanh nuôi và khoán quản lý bảo vệ đều sinh trưởng và phát triển tốt. Các ngành chức năng trên địa bàn, các hộ nhận khoán thường xuyên tuần tra, kiểm tra kịp thời ngăn chặn, xử lý các vụ chặt, phá rừng và xâm hại rừng trái phép.

Về thủy sản: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg và Nghị định số 67/NĐ-CP tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường khai thác. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 37 tàu vỏ thép được bàn giao cho ngư dân, các cơ quan chức năng của tỉnh đã tiếp nhận hơn 10 đơn kiến nghị của ngư dân, phản ánh về tình trạng tàu vỏ thép hư hỏng, không thể ra khơi. Số tàu bị hư hỏng này do Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu và Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đóng. Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu đã tiến hành sửa chữa, bảo hành, khắc phục sự cố hư hỏng và hỗ trợ một phần chi phí cho các chủ tàu trong thời gian nằm bờ sửa chữa, với tổng kinh phí khoảng 2,3 tỷ đồng. Trong thời gian tới, Công ty Nam Triệu cùng với chuyên gia nước ngoài của hãng máy và các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra lại toàn bộ hiện trạng của các phương tiện, sau đó đưa ra biện pháp quản lý việc sử dụng phương tiện của chủ tàu một cách hiệu quả nhất. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Công ty TNHH Đại Nguyên Dương sớm có biện pháp khắc phục sự cố hư hỏng đối với các tàu do Công ty đóng để ngư dân sớm ra khơi khai thác thủy sản.

Sản lượng thủy sản khai thác 05 tháng đầu năm ước tính đạt 86.693 tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Riêng khai thác cá ngừ đại dương ước đạt 6.243,7 tấn, tăng 35,4% so cùng kỳ. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 5 tháng ước tính đạt 2.848 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ, riêng sản lượng tôm thẻ chân trắng đạt 1.388,7 tấn, tăng 16%. Tuy nhiên, diện tích nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng hiện nay phát triển chưa ổn định, có nhiều nguyên nhân như môi trường ao nuôi bị ô nhiễm, con giống chưa thích nghi, độ mặn tăng cao. Thời gian qua mô hình nuôi thâm canh thực tiễn cho kết quả tích cực là một hướng sản xuất bền vững cần quan tâm đầu tư.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy mạnh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, nhất là các xã về đích năm 2017 (10 xã); kêu gọi các Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh hỗ trợ xây dựng hồ thu gom bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau sử dụng trên đồng ruộng.

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, sinh thái: Trong tháng 5, giới thiệu địa điểm 03 dự án, diện tích 11,5ha; giao đất 04 dự án, diện tích 3,3ha; cho thuê đất 08 dự án, diện tích 115,4ha; thu hồi đất 01 trường hợp, diện tích 345,3ha; phê duyệt 02 phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng kinh phí hơn 397 triệu đồng.

2. Về sản xuất công nghiệp:

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 10,73% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 7,97%, cao hơn mức tăng 7,3% của cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,05%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 22,36%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 5,26%; ngành khai khoáng giảm 12,35%.

Một số ngành có chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 28,72%; sản xuất và phân phối

điện tăng 22,36%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 20,46%; sản xuất trang phục tăng 17,32%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 10,57%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 10,38%. Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm: Khai thác quặng kim loại giảm 27,59%; khai khoáng giảm 4,16%.

Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan so cùng kỳ. Kết quả sản xuất công nghiệp 5 tháng tiếp tục ghi nhận những đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp địa phương ở một số ngành như sản xuất chế biến thực phẩm, trang phục, sản xuất thuốc, sản xuất sản phẩm từ kim loại. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất một số sản phẩm: Quặng titan, thức ăn gia súc, tôm đông lạnh, gạch xây bằng đất sét nung, bàn ghế gỗ, ... có xu hướng giảm hoặc tăng chậm do một số nguyên nhân như chủ trương hạn chế xuất khẩu thô các sản phẩm titan; nhu cầu tiêu thụ thức ăn gia súc giảm; thiếu nguyên liệu và rào cản kỹ thuật ở sản phẩm tôm; lộ trình xoá bỏ lò gạch thủ công. Tuy nhiên, với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, sự nỗ lực của từng doanh nghiệp, dự báo trong thời gian tới tình hình sản xuất công nghiệp sẽ tiếp tục đà tăng trưởng và có những đóng góp quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

3. Về tài chính, thương mại, du lịch, dịch vụ:

Hàng hóa lưu thông trên thị trường thông suốt, giá cả ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhiều DN kinh doanh thương mại, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng bán lẻ đã tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá đã thu hút được đông đảo người tiêu dùng, góp phần đáng kể trong việc bình ổn giá. *Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội* ước đạt 4.681,7 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 20.660 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 so với tháng trước giảm 0,4%, tăng 2,49% so cùng kỳ. Nguyên nhân chủ yếu làm chỉ số giá tiêu dùng giảm so tháng trước là giá các mặt hàng lương thực, thực phẩm giảm do nguồn cung tăng, nhất là mặt hàng thịt lợn đã tác động đến chỉ số giá chung. Bên cạnh đó, giá các mặt hàng xăng dầu, gas giảm do ảnh hưởng từ sự giảm giá của thị trường thế giới cũng đã ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng. Tính chung 5 tháng đầu năm tăng 4,01% so với cùng kỳ.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 5 ước đạt 60,7 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ. Tính chung năm tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 308,2 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ. Các nhóm hàng xuất khẩu chính 5 tháng đầu năm gồm hàng thủy sản, gạo, sản và sản phẩm từ sản, gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may, giày dép da. Trong đó, nhóm hàng thủy sản tăng 6,3%; nhóm gỗ tăng 15,6%; sản phẩm gỗ tăng 14%; hàng dệt may tăng 16,8%; giày dép các loại tăng 19,6%. Kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gạo, sản và các sản phẩm từ sản giảm so cùng kỳ, trong đó nhóm gạo giảm 2,1%; sản và sản phẩm từ sản giảm 35,4%. Một số nguyên nhân như: nhu cầu thị trường giảm, trong khi nguồn cung thế giới dồi dào ở mặt hàng gạo, thị trường tiêu thụ không ổn định ở mặt hàng sản và sản phẩm từ sản.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 5 ước đạt 19,1 triệu USD, giảm 25,9% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 101,2 triệu USD, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Các nhóm hàng nhập khẩu chủ yếu 5 tháng đầu năm gồm hàng thủy sản, thức ăn gia súc và nguyên liệu, nguyên phụ liệu dược phẩm, phân bón, gỗ và sản phẩm gỗ, nguyên phụ liệu dệt may và da giày, máy móc thiết bị và phụ tùng. Trong đó, nhóm hàng thủy sản đạt 14,1 triệu USD, tăng 5,7%; thức ăn gia súc và

nguyên liệu đạt 19,8 triệu USD, tăng 75,7%; nguyên phụ liệu dược phẩm đạt 7 triệu USD, tăng 58,6%.

Về dịch vụ du lịch: Ngành du lịch Bình Định đón được 328.000 lượt khách đến du lịch, tham quan, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2016 (trong đó khách quốc tế ước đạt 21.900 lượt, khách nội địa ước đạt 306.100 lượt). Doanh thu du lịch ước đạt 180 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2016. Lũy kế tổng doanh thu du lịch 5 tháng ước đạt 820 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng lượng vận chuyển hành khách ước đạt hơn 15 triệu hành khách, tăng 4,3%; luân chuyển 1.480 triệu HK-km, tăng 5,9% so với cùng kỳ. Tính chung năm tháng đầu năm, tổng lượng hàng hóa vận chuyển ước tính đạt gần 6,5 triệu tấn, tăng 3,8%, luân chuyển đạt hơn 1.030 triệu tấn-km; tăng 3,4% so với cùng kỳ. Hàng hoá thông qua cảng biển 5 tháng ước đạt 3.552,6 nghìn TTQ, tăng 6,8% so với cùng kỳ.

Tổng *thu ngân sách* nhà nước tính đến 24/5/2017 ước đạt 2.429,6 tỷ đồng, đạt 39,6% dự toán năm, tăng 11,8% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 2.222,9 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán năm, tăng 12,5% so cùng kỳ (kể cả thu cấp quyền sử dụng đất). Riêng thu tiền sử dụng đất 544,8 tỷ đồng, đạt 49,5%, tăng 25,5% so cùng kỳ; thu hoạt động XNK đạt 206,7 tỷ đồng, đạt 43,9% dự toán năm, tăng 4,7% so cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước 2.561,4 tỷ đồng, đạt 29,4% dự toán năm, tăng 3,5% so cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên 1.697,6 tỷ đồng, đạt 28,7% dự toán năm, tăng 4,9% so cùng kỳ.

Về hoạt động *tài chính, tín dụng*, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh ước tính đến ngày 31/5/2017 là 46.630 tỷ đồng, tăng 6,32% so với đầu năm. Tổng dư nợ là 56.450 tỷ đồng, tăng 4,3% so với đầu năm (trong đó nợ xấu khoảng 1.050 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 1,86% so với tổng dư nợ). Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2017, các TCTD đã tập trung vốn cho các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, xuất khẩu, công nghiệp phụ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực nông nghiệp nông thôn, các dự án, phương án có hiệu quả.

4. Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển:

Để từng bước đưa các dự án, công trình được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện đúng kế hoạch, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng và các chủ đầu tư kịp thời phối hợp kiểm tra, giám sát và yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, nhất là các dự án, công trình trọng điểm.

Tiếp tục thẩm định nguồn vốn và thẩm định chủ trương đầu tư theo quy định đối với các dự án, công trình sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Tổng vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương 5 tháng ước đạt 600,5 tỷ đồng; đã thanh toán 537,4 tỷ đồng (bao gồm tạm ứng), đạt 28,5% so kế hoạch. Trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh ước đạt 219,2 tỷ đồng, đã thanh toán 200,4 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch; vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu ước đạt 79,7 tỷ đồng, đã thanh toán 76,9 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch năm; vốn xổ số kiến thiết 43,9 tỷ đồng, đã thanh toán 42,4 tỷ đồng, đạt 39,4% kế hoạch năm; vốn Trái phiếu Chính phủ đạt 6,4 tỷ đồng, đã thanh toán 6,1 tỷ đồng, đạt 4,9% kế hoạch năm.

5. Về văn hoá - xã hội:

Về Giáo dục và Đào tạo: Tập trung chỉ đạo việc ôn tập và các công việc chuẩn bị tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, tại Bình Định có 17.622 thí sinh đăng ký dự thi tại

45 điểm thi trên toàn tỉnh; tiếp tục công tác xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 và tổng kết năm học 2016-2017; tổ chức thi tốt nghiệp nghề phổ thông năm học 2016-2017; chuẩn bị tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018; tham gia các chương trình tập huấn về việc triển khai Chương trình và sách giáo khoa mới; hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch phát triển giáo dục tỉnh Bình Định năm 2020, tầm nhìn 2030.

Về Văn hóa: Tổ chức Lễ kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và khánh thành công trình tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành. Triển khai tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu trưng tỉnh Bình Định. Ban hành Kế hoạch tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng tỉnh Bình Định năm 2017 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 7/2017.

Về hoạt động thể dục thể thao: Tổ chức thành công Giải cầu lông các CLB toàn tỉnh mở rộng năm 2017, Hội thao "Vì sức khỏe Phụ nữ tỉnh Bình Định" lần thứ XI năm 2017. Đại hội TDTT các cấp tiếp tục được tiến hành, tính đến ngày 21/5/2017 có 80/159 xã, phường, thị trấn đã tổ chức từ 1-5 môn; 8/11 huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức từ 1-3 môn thể thao trong Đại hội TDTT cấp huyện.

Về Du lịch: Xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh về tăng cường khai thác, quản lý khách du lịch Trung Quốc. Tiến hành giám sát, theo dõi thông tin về công tác phục vụ khách du lịch trong dịp lễ 30/4 và 1/5 của các đơn vị kinh doanh; chuẩn bị nội dung tổ chức Lễ hội du lịch Hè 2017.

Ngành Y tế: Tích cực triển khai tốt công tác y tế dự phòng, hạn chế tối đa tình trạng quá tải bệnh viện, tiếp tục tăng tỷ lệ người tham gia BHYT toàn dân, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, công tác đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn vệ sinh lao động, kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được chú trọng. Chỉ đạo các đơn vị đảm bảo an ninh trật tự và chăm sóc sức khỏe cho người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5/2017. Tổ chức kiểm tra toàn diện tại một số đơn vị trực thuộc. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 24/5/2017 bệnh sốt xuất huyết có 736 cas, giảm 1.974 cas so với cùng kỳ, bệnh tay - chân - miệng có 66 cas, bệnh sốt rét 07 cas, không có tử vong; bệnh cúm A/H₅N₁, cúm A/H₇N₉ không ghi nhận cas mắc nào, các dịch bệnh khác ổn định.

Về Lao động – Thương binh và Xã hội:

Tiếp tục phối hợp thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ việc làm. Đến tháng 5/2017, có 70 lao động tham gia xuất khẩu lao động tại các thị trường khác nhau (Nhật Bản 60 người; Hàn Quốc 8 người; Đài Loan 01 người và Ả rập Xê út 01 người). Trong tháng có 538 người đăng ký thất nghiệp, tăng so 9,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tiếp tục xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 1956 của tỉnh. Xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nghiệp cho lao động tỉnh Bình Định giai đoạn 2017 – 2020.

Trong tháng 5/2017, tiếp nhận và giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng cho 01 trường hợp người có công với giúp đỡ cách mạng, 49 trường hợp người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị bắt tù, 22 trường hợp trợ cấp cho Mẹ Việt Nam anh hùng... Kiểm tra làm việc với các địa phương thực hiện kinh phí địa phương, Trung ương về việc xây dựng sửa chữa mộ, nghĩa trang liệt sĩ năm 2017.

Phối hợp với các đơn vị tài trợ hướng dẫn hỗ trợ phẫu thuật tim cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh của tỉnh với 360 lượt trẻ em đến khám, trong đó có 47 trường hợp trẻ em mắc bệnh có chỉ định phẫu thuật của bác sĩ. Xây dựng kế thực hiện Chương trình Trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân Tháng hành động vì trẻ em (1/6 – 30/6) và Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Về Khoa học - Công nghệ và Thông tin truyền thông: Tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến Dự án Tổ hợp Không gian khoa học; tổ chức các Hội thảo quốc tế trong năm 2017; tổ chức Kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5; ký kết chương trình hợp tác với Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam. Hướng dẫn các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có biện pháp bảo vệ trước nguy cơ mã độc WannaCry khai thác một số lỗ hổng trên hệ điều hành Window tấn công vào các máy tính của cơ quan, đơn vị để mã hóa dữ liệu để đòi tiền chuộc..

6. Về công tác nội chính:

Trong tháng 05/2017, ngành Thanh tra tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2017 và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên. Công tác tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện theo quy chế và giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc, khiếu nại đông người. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, công tác triển khai các kế hoạch bảo vệ các ngày Lễ lớn của tỉnh và cả nước được chú trọng. Năm tháng đầu năm 2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 128 vụ tai nạn giao thông, làm chết 78 người, bị thương 79 người. So với cùng kỳ, giảm 7 vụ, tăng 01 người chết, số người bị thương giảm 23 người.

III. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2017

Yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017, chú trọng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn:

- Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh lúa vụ Hè, áp dụng các biện pháp canh tác tiết kiệm nước tưới. Tăng cường công tác dự báo, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh để sớm phát hiện, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục tổ chức tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo đúng thời gian và đạt tỷ lệ tiêm phòng theo yêu cầu của tỉnh. Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ cho nông dân trong chăn nuôi heo.

- Tiếp tục đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, tập trung xây dựng hoàn thành các tiêu chí còn lại ở 10 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. Tiếp tục kiểm tra và có giải pháp củng cố, duy trì 38 xã đã được công nhận xã nông thôn mới.

- Tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, phát hiện và chủ động xử lý kịp thời dịch bệnh tôm; đồng thời, chỉ đạo xử lý môi trường, kiểm tra chất lượng con giống trước khi thả nuôi. Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 67 của Chính phủ. Chỉ đạo khắc phục hư hỏng các tàu vỏ thép cho ngư dân để sớm đưa vào hoạt động.

- Tập trung đẩy mạnh công tác chuẩn bị đất, cây giống, triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2017. Chú trọng các dự án trồng rừng cảnh quan, rừng phòng hộ. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, kiểm tra, xử lý các vụ phá rừng làm nương rẫy, khai thác gỗ trái phép, triển khai quyết liệt phương án phòng chống cháy rừng.

- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; tập trung chỉ đạo lập lại trật tự trong khai thác tài nguyên khoáng sản; kiểm tra và có biện pháp xử lý tổ chức và cá nhân vi phạm công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất cho dân.

2. Tập trung theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, nhất là các mặt hàng, nhóm hàng đang có lợi thế về nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ như sản phẩm gỗ, dăm gỗ, tinh bột sắn, thức ăn chăn nuôi, bia, may mặc, dược phẩm, thủy hải sản...; chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc của các DN, các dự án đã và đang đầu tư để xem xét giải quyết, tháo gỡ kịp thời nhằm tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn các DN xây dựng và triển khai chính sách thu mua hợp lý để đảm bảo nguyên liệu đầu vào phục vụ cho các nhà máy sản xuất, chế biến trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp của tỉnh. Chỉ đạo các ngành liên quan làm việc với Công ty Điện lực Bình Định để chủ động cung ứng điện ổn định phục vụ tốt cho phát triển sản xuất công nghiệp, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; đặc biệt chỉ đạo các địa phương, DN, Trung tâm thương mại, chợ... tăng cường kiểm tra phòng, chống cháy nổ trong mùa nắng nóng để bảo vệ tài sản và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Các cấp các ngành tiếp tục thẩm định nguồn vốn và thẩm định chủ trương đầu tư đối với các dự án, công trình sử dụng ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình thuộc nguồn vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý những tồn tại, vướng mắc theo quy định.

Các chủ đầu tư phải tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng kế hoạch giải ngân các dự án xây dựng đã phân cấp quản lý, nhất là tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm. Tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các khâu thẩm định phê duyệt dự án, giao đất và bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đồng thời, kiên quyết thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, triển khai không đúng tiến độ đã cam kết để giao cho nhà đầu tư có đủ năng lực.

4. Tiếp tục chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động xuất khẩu, dịch vụ. Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất mặt hàng xuất khẩu, nhất là các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý thị trường, thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn tỉnh; xử lý kiên quyết những trường hợp đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

5. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu nội địa để đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách; chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực

khác. Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để tăng trưởng dư nợ vay, đảm bảo tiến độ đề ra, tổ chức thành công chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp gắn với chương trình bình ổn thị trường.

6. Tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn năm 2017. Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, tổng kết năm học 2016-2017. Tập trung chuẩn bị, tổ chức kì thi THPT Quốc gia và công tác tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017. Chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học vào phục vụ sản xuất và đời sống. Tổ chức chu đáo các chương trình trong Lễ Hội du lịch Hè 2017.

7. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và y đức trong ngành y tế, củng cố mạng lưới y tế cơ sở, tăng cường thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện công tác y tế dự phòng, không để xảy ra dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai các biện pháp phòng ngừa và chữa trị có hiệu quả các loại dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh viêm não mô cầu và bệnh do vi rút Zika. Tiếp tục hoàn chỉnh nội dung Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Bình Định đến năm 2025. Chuẩn bị triển khai Dự án Bệnh viện Bay. Triển khai các hoạt động thuộc dự án “Hỗ trợ người khuyết tật vận động trong tỉnh Bình Định”. Thực hiện đúng tiến độ đề án giảm nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và các chính sách bảo đảm an sinh xã hội.

8. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính. Chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2017; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại đông người, giải quyết tốt các vụ khiếu nại đơn, không để xảy ra điểm nóng. Tăng cường các biện pháp nhằm tiếp tục kiềm chế tai nạn giao thông, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

9. Tập trung xây dựng các báo cáo, đề án đã được phân công, đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; đồng thời, tập trung chỉ đạo xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; hoàn thành các nội dung báo cáo được phân công để trình ra kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XII./. *Zm*

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ địa phương (phía Nam);
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, các cơ quan báo, đài;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, KI. *vl*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phan Cao Thắng
Phan Cao Thắng